

บริษัท บางกอก โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีส่วนของผู้อถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “NC” (Non-Compliance) และ “SP” (Suspension) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการแก้ไขการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน โดยการปรับโครงสร้างหนี้ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขาย และการตลาด การเพิ่มรายได้ในช่องทางต่างๆ โดยเน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแก้ไขผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้กลับมาเป็นกำไร นอกจากนี้ ผู้อถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทยืนยันที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทต่อไป ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการหลายรูปแบบ เช่น รายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ รายได้จากการโฆษณาและรายได้จากการจัดงาน เป็นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ ทำการสอบทานการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่บริษัทออกแบบไว้ สุ่มทดสอบสัญญาการให้บริการและพิจารณาการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา รวมถึงประเมินความเหมาะสมภาระผูกพันในสัญญาแต่ละประเภท และวิธีปฏิบัติในการรับรู้รายได้ สุ่มทดสอบรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรายได้ในอดีต

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการของบริษัทย่อย ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราคิดลดที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานต่าง ๆ การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย ที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ประมาณการ ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นของข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุนในบริษัทย่อยว่ามีความน่าเชื่อถือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวนเงิน 76.62 ล้านบาท และ 47.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินสิ่งที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยทำความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่อนุมัติโดยผู้บริหาร ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการดังกล่าว โดยการสอบทานข้อมูลและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นเปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว รวมทั้ง ทดสอบรายละเอียดการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทและบริษัท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่นำเสนอไว้ในงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	3,574,018	3,025,097	2,110,311	2,374,033
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	90,938,994	85,138,522	64,285,275	55,618,029
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	79,916,228	64,300,000
สินค้าคงเหลือ	7	2,821,013	3,807,882	915,111	1,172,307
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,931,574	7,622,668	2,706,937	3,591,945
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		102,265,599	99,594,169	149,933,862	127,056,314
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	12,624,370	12,124,370
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9	7,973,683	7,973,683	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,671,846	1,322,191,243	2,298,583	1,322,580,991
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	96,347,065	3,074,206	93,898,121	-
ค่าความนิยม	14	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	19,453,679	31,193,193	16,169,315	26,893,896
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	76,618,308	236,753,957	47,389,588	204,963,957
ภาษีเงินได้คืนบุคคลหัก ณ ที่จ่าย	17	84,500,984	65,921,818	41,890,863	25,902,886
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,237,530	1,640,032	182,101	264,402
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		287,803,095	1,668,748,132	214,452,941	1,592,730,502
รวมสินทรัพย์		390,068,694	1,768,342,301	364,386,803	1,719,786,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	18	204,991,049	965,125,108	159,520,871	922,184,957
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 19	84,070,063	105,664,607	58,427,811	67,884,041
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	20	41,892,602	574,822	41,292,569	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	132,000,000	-	132,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ					
ควบคุมของบริษัทย่อย	21	-	5,880,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	4	137,000,000	305,000,000	137,000,000	290,000,000
ค่าสมาชิกโรคตัดบัญชี		23,726,121	24,834,970	22,156,108	23,345,803
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,474,061	17,786,119	17,052,607	13,232,332
รวมหนี้สินหมุนเวียน		512,153,896	1,556,865,626	435,449,966	1,448,647,133
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	55,912,304	2,504,692	54,007,644	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	-	141,467,400	-	141,467,400
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	-	208,000,059	-	208,000,059
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	89,439,441	100,803,462	82,929,780	91,280,768
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		145,351,745	452,775,613	136,937,424	440,748,227
รวมหนี้สิน		657,505,641	2,009,641,239	572,387,390	1,889,395,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	505,000,000	505,000,000	505,000,000	505,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
ผลต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงหุ้นในบริษัทย่อย	(1,957,808)	(1,957,808)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	50,500,000	50,500,000	50,500,000	50,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	(814,738,835)	(1,610,749,454)	(758,500,587)	(1,552,108,778)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	24	-	832,000,234	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(266,196,643)	(230,207,028)	(208,000,587)	(169,608,544)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1,240,304)	(11,091,910)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(267,436,947)	(241,298,938)	(208,000,587)	(169,608,544)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	390,068,694	1,768,342,301	364,386,803	1,719,786,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขาย	59,070,374	119,331,120	58,240,953	86,887,530
รายได้จากการบริการ	364,067,407	335,793,411	232,871,463	222,139,209
ต้นทุนขายและบริการ	(364,563,584)	(481,212,410)	(270,628,946)	(348,652,128)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	58,574,197	(26,087,879)	20,483,470	(39,625,389)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(49,346,403)	(81,275,295)	(37,241,353)	(54,833,582)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(108,636,676)	(124,436,520)	(94,891,162)	(92,433,517)
ขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(10,638,000)
ขาดทุนจากการค้ำของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์	-	(44,090,244)	-	(44,090,244)
ขาดทุนจากการค้ำของค่าความนิยม	-	(32,171,226)	-	-
ขาดทุนจากการกิจกรรมดำเนินงาน	(99,408,882)	(308,061,164)	(111,649,045)	(241,620,732)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	492,477	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	18 180,804,494	-	180,804,494	-
รายได้อื่น	14,663,949	10,811,651	22,276,090	30,419,931
ต้นทุนทางการเงิน	(42,526,043)	(83,932,893)	(39,450,248)	(79,748,326)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	53,533,518	(380,689,929)	51,981,291	(290,949,127)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	27 (160,955,255)	5,922,751	(159,232,793)	(260,026)
ขาดทุนสำหรับปี	(107,421,737)	(374,767,178)	(107,251,502)	(291,209,153)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	23 (4,098,033)	-	(8,292,116)	-
ส่วนเกินทุนจากการตราคาสินทรัพย์	24 (132,506,908)	(188,322,499)	(132,506,908)	(188,322,499)
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
		208,819,665	40,496,536	209,658,483
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	72,214,724	(147,825,963)	68,859,459	(147,825,963)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(35,207,013)	(522,593,141)	(38,392,043)	(439,035,116)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(108,204,339)	(364,940,632)	(107,251,502)	(291,209,153)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	782,602	(9,826,546)	-	-
	(107,421,737)	(374,767,178)	(107,251,502)	(291,209,153)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(35,989,615)	(512,766,595)	(38,392,043)	(439,035,116)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	782,602	(9,826,546)	-	-
	<u>(35,207,013)</u>	<u>(522,593,141)</u>	<u>(38,392,043)</u>	<u>(439,035,116)</u>
ขาดทุนต่อหุ้น				
28 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	<u>(0.22)</u>	<u>(0.73)</u>	<u>(0.21)</u>	<u>(0.58)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย		กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
		เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย	จัดสรรแล้ว -	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน) สะสม	ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	500,000,000	-	50,500,000	(1,259,969,003)	993,986,378	993,986,378	284,517,375	(3,223,172)	281,294,203
	ผลต่างจากการเพิ่มทุนในบริษัทในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย									
	ที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(1,957,808)	-	-	-	-	(1,957,808)	1,957,808	-
	ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(364,940,632)	-	-	(364,940,632)	(9,826,546)	(374,767,178)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	2,832,036	(150,657,999)	(150,657,999)	(147,825,963)	-	(147,825,963)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(362,108,596)	(150,657,999)	(150,657,999)	(512,766,595)	(9,826,546)	(522,593,141)
	โอนส่วนเกินไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	11,328,145	(11,328,145)	(11,328,145)	-	-	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	500,000,000	(1,957,808)	50,500,000	(1,610,749,454)	832,000,234	832,000,234	(230,207,028)	(11,091,910)	(241,298,938)
	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม									
	ของบริษัทย่อยที่ลดลง	-	-	-	-	-	-	-	8,569,004	8,569,004
	ส่วนทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	(108,204,339)	-	-	(108,204,339)	782,602	(107,421,737)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	178,220,250	(106,005,526)	(106,005,526)	72,214,724	-	72,214,724
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	70,015,911	(106,005,526)	(106,005,526)	(35,989,615)	782,602	(35,207,013)
	โอนส่วนเกินไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	725,994,708	(725,994,708)	(725,994,708)	-	-	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	500,000,000	(1,957,808)	50,500,000	(814,738,835)	-	-	(266,196,643)	(1,240,304)	(267,436,947)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	500,000,000	50,500,000	(1,275,059,806)	993,986,378	993,986,378	269,426,572
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(291,209,153)	-	-	(291,209,153)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	2,832,036	(150,657,999)	(150,657,999)	(147,825,963)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(288,377,117)	(150,657,999)	(150,657,999)	(439,035,116)
โอนส่วนเกินไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	11,328,145	(11,328,145)	(11,328,145)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	500,000,000	50,500,000	(1,552,108,778)	832,000,234	832,000,234	(169,608,544)
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	(107,251,502)	-	-	(107,251,502)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	174,864,985	(106,005,526)	(106,005,526)	68,859,459
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	67,613,483	(106,005,526)	(106,005,526)	(38,392,043)
โอนส่วนเกินไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	725,994,708	(725,994,708)	(725,994,708)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	500,000,000	50,500,000	(758,500,587)	-	-	(208,000,587)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	53,533,518	(380,689,929)	51,981,291	(290,949,127)
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(1,706,838)	(9,335)	(917,308)	12,966,677
ค่าเพื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)	(85,608)	(804,613)	(85,608)	(804,613)
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	(42,427,205)	(5,772,226)	(33,082,948)	(8,906,079)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	6,670	1,275,044	-	-
ค่าเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)	-	-	483,772	(150,014)
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	10,638,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,943,219	68,678,381	53,853,110	67,033,665
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(503,398)	(1,842,205)	(573,168)	(1,814,715)
ค่าเพื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	44,090,244	-	44,090,244
ค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	32,171,227	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	(180,804,494)	-	(180,804,494)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(492,476)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,831,337	7,874,384	2,650,287	6,529,956
รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(7,621,920)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	(4,506,210)	(23,713,785)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	42,526,043	83,932,893	39,450,248	79,748,326
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	(69,686,756)	(151,588,611)	(71,551,028)	(112,953,385)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(4,008,026)	112,997,015	(7,979,790)	37,948,739
สินค้าคงเหลือ	43,414,074	15,031,712	33,340,144	11,314,582
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,691,094	6,112,276	885,008	1,809,826
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	402,502	3,586,352	82,301	(19,173)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(16,559,851)	(27,145,417)	(7,191,389)	(13,633,933)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,687,942	(11,609,379)	3,820,275	(3,891,606)
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(41,059,021)	(52,616,052)	(48,594,479)	(79,424,950)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	426,028	45,202,268	-	38,735,260
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(19,011,864)	(8,831,773)	(15,987,978)	(5,027,701)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(19,293,391)	(6,609,469)	(19,293,391)	(6,609,469)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(78,938,248)	(22,855,026)	(83,875,848)	(52,326,860)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	-	-	4,821,671	7,424,593
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	600,000	9,650,014
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(16,700,000)	(7,800,000)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(500,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,177,206,868	2,468,408	1,177,206,868	2,428,595
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(197,890)	(1,747,068)	(165,193)	(1,682,078)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(263,657)	(6,850)	(13,659)	(6,836)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	1,176,745,321	714,490	1,165,249,687	10,014,288
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(46,489,083)	(80,791,301)	(43,413,286)	(76,602,625)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(579,329,565)	(16,659,860)	(581,859,593)	(3,349,559)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	132,000,000	144,000,000	147,000,000	144,000,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	(300,000,000)	-	(300,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(30,472,104)	(46,797)	(29,897,282)	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(273,467,400)	(27,000,000)	(273,467,400)	(24,000,000)
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	500,000	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,097,258,152)	19,502,042	(1,081,637,561)	40,047,816
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	548,921	(2,638,494)	(263,722)	(2,264,756)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	3,025,097	5,663,591	2,374,033	4,638,789
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	3,574,018	3,025,097	2,110,311	2,374,033

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มีใช้เงินสด

รายการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(508,503) 409,628 (508,503) 409,628

การปรับมูลค่าจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง

- (202,482,680) - (202,482,680)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

133,128,000 3,480,000 133,128,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ

1.2 ข้อสมมติทางการบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “NC” (Non-Compliance) และ “SP” (Suspension) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการแก้ไขการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน โดยการปรับโครงสร้างหนี้ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขายและการตลาด การเพิ่มรายได้ในช่องทางต่างๆ โดยเน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแก้ไขผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้กลับมามีกำไร นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยยืนยันที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าว ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อย

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจยังมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และทำการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการ ได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท มีดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2564	2563
บริษัทย่อย				
บริษัท โปสค์ นิว มีเดีย จำกัด	ลงทุน	ไทย	100	100
บริษัท โปสค์ โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท โปสค์ นิว มีเดีย จำกัด)	ลงทุน	ไทย	100	100
บริษัท บางกอก โปสค์ ดิจิทัล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โปสค์ ทีวี จำกัด) (ถือหุ้นโดยบริษัท โปสค์ โฮลดิ้ง จำกัด)	ออก ชื่อ ขาย แลกเปลี่ยน และเป็น นายหน้าขายคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น	ไทย	100	100
บริษัท โปสค์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มีเดีย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	ไทย	100	100
บริษัท โปสค์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัทและร้อยละ 51 โดยบริษัท โปสค์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มีเดีย จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	ไทย	100	100
บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	ไทย	60	60
บริษัท โปสค์ทูเคย์รีพับลิค จำกัด	ศูนย์เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	ไทย	50	-

ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดหางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

- จ) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีปัจจุบัน

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าที่มีนัยสำคัญให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงานบริการ ขั้นความสำเร็จของงานบริการประมาณ โดยอ้างอิงกับการสำรวจงานที่ทำ เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานบริการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการให้บริการจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนจากการให้บริการที่เกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่ได้รับต้นทุนนั้นคืน

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “มูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รอตัดบัญชี/รายได้รอการรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีอายุครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีการค้าประกัน

3.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้

3.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้ำ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำกึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ำรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขายสินค้ำนั้น ๆ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้ำนั้น จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

3.5 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือราคาทุนตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนให้วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมสำหรับต้นทุนการทำรายการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การค้ำยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการค้ำยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินและอาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สิทธิทรัพย์สินมา หลังจาก
นั้นบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคาร โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสิทธิทรัพย์สิน
ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้
ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ โดยบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการ
ตีราคาลดลงและบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการ
ตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ดีใหม่หักมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	30 - 50
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 15
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10
ยานพาหนะ	10

ไม่คิดค่าเสื่อมราคา สำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากผลต่างระหว่างเงินสด
รับสุทธิกับราคาตามบัญชีและรับรู้เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์ (ปี)</u>
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	2 - 11
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	3 - 10
ลิขสิทธิ์	5

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย

3.11 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

3.12 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการซื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.13 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

3.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

3.15 ประเมินการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ

3.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย โดยคำนวณจากกำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียง
พอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสีย
ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี
เงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้อง
จ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่อง
สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

3.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายและบริการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิในการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทย่อยกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) นี้ขึ้นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการมรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท				นโยบาย การกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อสินค้า	-	-	2	3	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	-	-	5	6	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	4	4	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าเช่าจ่าย	33	-	33	-	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	106,290	87,618
การร่วมค้า	2	2	2	2
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(104,165)	(84,264)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	2	2,127	3,356
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,207	1,783
การร่วมค้า	-	203	-	22
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	203	1,207	1,805
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,422	1,222
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,422	1,222

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหวระหว่างปีของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์	พันบาท		
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินให้กู้ยืม				
บริษัท โปสท์ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต มีเดีย จำกัด	บริษัทย่อย	64,300	16,700	81,000
บริษัท บางกอก โปสท์ ดิจิทัล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โปสท์ ทีวี จำกัด)	บริษัทย่อย	332,509	(600)	331,909
		396,809	16,100	412,909
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(332,509)	(484)	(332,993)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		64,300	15,616	79,916

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โปสท์ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต มีเดีย จำกัด โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 - 6.00 ต่อปี และร้อยละ 6.00 ต่อปี ตามลำดับ

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บางกอก โปสท์ ดิจิทัล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โปสท์ ทีวี จำกัด) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการในสกุลเงินบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 - 4.50 ต่อปี และร้อยละ 4.50 - 5.25 ต่อปี ตามลำดับ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีของเงินกู้ยืมดังกล่าว มีดังนี้

	ลักษณะความสัมพันธ์	พันบาท		
		งบการเงินรวม		
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	การเป็นกรรมการ	305,000	(168,000)	137,000

	ลักษณะความสัมพันธ์	พันบาท		
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	การเป็นกรรมการ	290,000	(153,000)	137,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	18,012	22,492	12,332	15,064
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	528	691	35	213
	<u>18,540</u>	<u>23,183</u>	<u>12,367</u>	<u>15,277</u>

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินฝากธนาคาร	3,574	3,025	2,110	2,374
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>3,574</u>	<u>3,025</u>	<u>2,110</u>	<u>2,374</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.125 ต่อปี และร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี ตามลำดับ

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	128
6 - 12 เดือน	-	2	-	68
มากกว่า 12 เดือน	2	-	47	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>47</u>	<u>196</u>

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	45,426	37,304	29,748	19,959
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	36,238	33,912	26,384	25,547
3 - 6 เดือน	1,430	1,129	1,105	700
6 - 12 เดือน	1,659	4,481	1,210	2,922
มากกว่า 12 เดือน	28,927	31,541	10,259	11,724
รวม	113,680	108,367	68,706	60,852
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(30,395)	(32,876)	(11,084)	(12,461)
ค่าเผื่อสินค้านำรับคืน	(286)	(372)	(286)	(372)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ	82,999	75,119	57,336	48,019
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	83,001	75,121	57,383	48,215
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ	36,237	37,530	5,242	4,242
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	106,245	87,425
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(28,299)	(27,513)	(104,585)	(84,264)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	7,938	10,017	6,902	7,403
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	90,939	85,138	64,285	55,618

7. สินค้าคงเหลือ

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	10,910	36,954	2,133	19,333
วัตถุดิบ	1,010	1,454	1,010	1,453
อื่น ๆ	8,449	25,375	-	15,696
รวม	20,369	63,783	3,143	36,482
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	(17,548)	(59,975)	(2,228)	(35,310)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2,821	3,808	915	1,172

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมาต้นปี	59,975	65,747	35,310	44,217
เพิ่มขึ้น	738	4,774	-	-
ลดลง	(43,165)	(10,546)	(33,082)	(8,907)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	17,548	59,975	2,228	35,310

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

8.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	พันบาท									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อผลขาดทุน		เงินลงทุน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท โปสท์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด (และถือหุ้นโดยบริษัท โปสท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล มีเดีย จำกัด อีกร้อยละ 51)	50,000	50,000	49	49	2	2	-	-	2	2
บริษัท โปสท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล มีเดีย จำกัด	25,000	25,000	100	100	100,890	100,890	(100,890)	(100,890)	-	-
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด	80,000	80,000	60	60	186,312	186,312	(174,190)	(174,190)	12,122	12,122
บริษัท โปสท์ นิว มีเดีย จำกัด	25,000	25,000	100	100	25,000	25,000	(25,000)	(25,000)	-	-
บริษัท โปสท์ทูเคย์ รีพับบลิก จำกัด	1,000	-	50	-	500	-	-	-	500	-
รวม					312,704	312,204	(300,080)	(300,080)	12,624	12,124

ในระหว่างปี 2564 บริษัทจัดตั้งบริษัท โปสท์ทูเคย์ รีพับบลิก จำกัด ทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรออนไลน์ด้วยระบบสมาชิก การจัดสัมมนาและการจัดงานต่างๆ โดยบริษัทลงทุนในบริษัท โปสท์ทูเคย์ รีพับบลิก จำกัด เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด

8.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัทย่อย	ล้านบาท					
	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด	40	40	(2)	(3)	1	(10)

8.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัทย่อย	ล้านบาท									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร (ขาดทุน)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด	80	80	24	27	43	48	56	64	2	(46)

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า

9.1 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	พันบาท			
			งบการเงินรวม		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ	
			ราคาทุน	2564	2563	2564
บริษัท บางกอกโพสท์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร	70	11,500	11,500	7,974	7,974
หัก ค่าต่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน			(4,019)	(4,019)	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ			7,481	7,481	7,974	7,974

บริษัท บางกอกโพสท์ - บาวเออร์ มีเดีย จำกัด อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

9.2 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

การร่วมค้า	พันบาท					
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน การร่วมค้าในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทรับ ในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท บางกอกโพสท์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด	-	493	-	-	-	-

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

บริษัทย่อย	ล้านบาท									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร (ขาดทุน)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท บางกอกโพสท์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด	16	16	-	9	-	0.3	-	0.7	-	(0.6)

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	พันบาท			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		ราคาทุน	
			2564	2563	2564	2563
บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด	ผลิตรายการวิทยุ	40	2,704	2,704	10,000	10,000
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน			(2,704)	(2,704)	(10,000)	(10,000)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ			-	-	-	-

10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

บริษัทย่อย	ล้านบาท									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร (ขาดทุน)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด	25	25	3	3	-	-	-	-	-	-

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดังต่อไปนี้

	ทุนเรียก ชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	พันบาท	
			งบการเงินรวม	
			ราคาทุน	
			2564	2563
หุ้นสามัญใน :				
Singapore Press Holdings Limited	27,393,300	-	16	16
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน			(16)	(16)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			-	-

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563			ธันวาคม 2564	
ราคาทุน				
ที่ดิน	1,120,400	-	(1,120,400)	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	974,909	-	(974,909)	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	944,618	-	(768,713)	175,905
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	393,944	706	(87,240)	307,410
ยานพาหนะ	10,287	-	(1,080)	9,207
รวม	3,444,158	706	(2,952,342)	492,522
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	767,869	4,636	(772,505)	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	831,713	4,845	(660,760)	175,798
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	342,260	2,892	(86,377)	258,775
ยานพาหนะ	10,287	-	(1,080)	9,207
รวม	1,952,129	12,373	(1,520,722)	443,780
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	169,838	-	(122,768)	47,070
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,322,191			1,672

	พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี	รายการในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี
	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ดีราคาเพิ่มขึ้น	ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562			(ลดลง)	ธันวาคม 2563	
ราคาทุน					
ที่ดิน	1,120,400	-	-	-	1,120,400
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,177,392	-	-	(202,483)	974,909
เครื่องจักรและอุปกรณ์	946,381	-	(1,763)	-	944,618
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	396,073	1,303	(3,432)	-	393,944
ยานพาหนะ	16,584	-	(6,297)	-	10,287
รวม	3,656,830	1,303	(11,492)	(202,483)	3,444,158
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	754,292	27,737	-	(14,160)	767,869
เครื่องจักรและอุปกรณ์	813,429	20,047	(1,763)	-	831,713
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	337,143	7,927	(2,810)	-	342,260
ยานพาหนะ	16,572	10	(6,295)	-	10,287
รวม	1,921,436	55,721	(10,868)	(14,160)	1,952,129
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	125,748	44,090	-	-	169,838
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,609,646				1,322,191

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563			ธันวาคม 2564	
ราคาทุน				
ที่ดิน	1,120,400	-	(1,120,400)	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	974,909	-	(974,909)	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	944,618	-	(768,713)	175,905
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	231,606	674	(87,240)	145,040
ยานพาหนะ	9,622	-	(1,081)	8,541
รวม	3,281,155	674	(2,952,343)	329,486
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	767,869	4,636	(772,505)	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	831,712	4,846	(660,760)	175,798
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	226,604	2,622	(86,378)	142,848
ยานพาหนะ	9,621	-	(1,080)	8,541
รวม	1,835,806	12,104	(1,520,723)	327,187
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	122,768	-	(122,768)	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,322,581			2,299

	พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี	รายการในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี
	ณ วันที่ 31	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ดีราคาเพิ่มขึ้น	ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562			(ลดลง)	ธันวาคม 2563	
ราคาทุน					
ที่ดิน	1,120,400	-	-	-	1,120,400
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,177,392	-	-	(202,483)	974,909
เครื่องจักรและอุปกรณ์	946,381	-	(1,763)	-	944,618
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	232,982	1,238	(2,614)	-	231,606
ยานพาหนะ	15,918	-	(6,296)	-	9,622
รวม	3,493,073	1,238	(10,673)	(202,483)	3,281,155
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	754,292	27,737	-	(14,160)	767,869
เครื่องจักรและอุปกรณ์	813,429	20,046	(1,763)	-	831,712
เครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน	221,030	7,575	(2,001)	-	226,604
ยานพาหนะ	15,906	10	(6,295)	-	9,621
รวม	1,804,657	55,368	(10,059)	(14,160)	1,835,806
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	78,678	44,090	-	-	122,768
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,609,738				1,322,581

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ และอาคารสำนักงาน (คลองเตย) กับบริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด (ผู้ซื้อ) ในราคา 1,222 ล้านบาท และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยบริษัทมีต้นทุนในการขายที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท คิดเป็นราคาที่จะได้รับ (มูลค่ายุติธรรม) หักต้นทุนในการขายสินทรัพย์จำนวนเงิน 1,177 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลงจำนวนเงิน 132 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) บางส่วน ขนาด 9,245 ตารางเมตรพร้อมที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตร

13. สินทรัพย์สิทธิในการใช้

13.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	เพิ่มขึ้น	ลดลง		
ราคาทุน				
อาคารสำนักงาน	3,126	125,197	-	128,323
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	52	31,924	-	31,976
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	<u>3,074</u>			<u>96,347</u>
	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	เพิ่มขึ้น	ลดลง		
ราคาทุน				
อาคารสำนักงาน	-	3,126	-	3,126
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	52	-	52
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	<u>-</u>			<u>3,074</u>
	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	เพิ่มขึ้น	ลดลง		
ราคาทุน				
อาคารสำนักงาน	-	125,197	-	125,197
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	31,299	-	31,299
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ	<u>-</u>			<u>93,898</u>

บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าสินทรัพย์ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ

14. ค่าความนิยม

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	CGU 1 (บริษัท โปสท์ อินเตอร์เนชั่น แนล มีเดีย จำกัด)	CGU 2 (บริษัท มัชฌม กรุ๊ป จำกัด)	รวม
ค่าความนิยม	53,769	41,082	94,851
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	(53,769)	(41,082)	(94,851)
ค่าความนิยม - สุทธิ	-	-	-

บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับโดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

	ร้อยละต่อปี			
	CGU 1 (บริษัท โปสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด)		CGU 2 (บริษัท มัชฌม กรุ๊ป จำกัด)	
	2564	2563	2564	2563
อัตราการเติบโต	-	-	-	-
อัตราคิดลดก่อนภาษี	5	10	5	10

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ราคาทุน				
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	71,395	-	-	71,395
ลิขสิทธิ์	7,200	-	-	7,200
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	217,561	264	(14,881)	202,944
รวม	296,156	264	(14,881)	281,539

	พันบาท			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	งบการเงินรวม		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	รายการในระหว่างปี เพิ่มขึ้น	ลดลง		
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	51,778	-	-	51,778
ลิขสิทธิ์	3,359	-	-	3,359
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	172,554	11,645	(14,523)	169,676
รวม	227,691	11,645	(14,523)	224,813
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	37,272	-	-	37,272
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	31,193			19,454

	พันบาท			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	งบการเงินรวม		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	รายการในระหว่างปี เพิ่มขึ้น	ลดลง		
ราคาทุน				
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	71,395	-	-	71,395
ลิขสิทธิ์	7,200	-	-	7,200
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	345,991	6	(128,436)	217,561
รวม	424,586	6	(128,436)	296,156
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	51,778	-	-	51,778
ลิขสิทธิ์	3,359	-	-	3,359
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	288,083	12,905	(128,434)	172,554
รวม	343,220	12,905	(128,434)	227,691
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	37,272	-	-	37,272
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	44,094			31,193

	พันบาท			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	รายการในระหว่างปี เพิ่มขึ้น	ลดลง		
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	169,712	13	(8,486)	161,239
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	142,504	10,450	(8,198)	144,756
ค่าเผื่อการด้อยค่า	314	-	-	314
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	26,894			16,169

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	เพิ่มขึ้น	ลดลง		
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	298,142	6	(128,436)	169,712
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	259,273	11,665	(128,434)	142,504
ค่าเผื่อการด้อยค่า	314	-	-	314
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	<u>38,555</u>			<u>26,894</u>

16. สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	76,618	236,754	47,390	204,964
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี	-	(208,000)	-	(208,000)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	12,203	(317)	-	11,886
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน	130	(32)	-	98
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	11,944	(8,435)	-	3,509
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	26,477	(24,530)	-	1,947
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	809	-	-	809
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,161	(3,092)	819	17,888
ขาดทุนสะสมยกไป	165,030	(124,549)	-	40,481
รวม	<u>236,754</u>	<u>(160,955)</u>	<u>819</u>	<u>76,618</u>
หนี้สินภายใต้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	208,000	-	(208,000)	-
รวม	<u>208,000</u>	<u>-</u>	<u>(208,000)</u>	<u>-</u>

	พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบ จากการนำ มาตรฐานการ รายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :						
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7,261	4,291	11,552	651	-	12,203
ค่าเพื่อสินค้ำรับคืน	318	-	318	(188)	-	130
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	13,098	-	13,098	(1,154)	-	11,944
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	17,659	-	17,659	8,818	-	26,477
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	809	-	809	-	-	809
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,908	-	19,908	269	-	20,177
ขาดทุนสะสมยกไป	171,411	-	171,411	(6,397)	-	165,014
รวม	230,464	4,291	234,755	1,999	-	236,754
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี						
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	248,497	-	248,497	-	(40,497)	208,000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ	3,923	-	3,923	(3,923)	-	-
รวม	252,420	-	252,420	(3,923)	(40,497)	208,000

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,492	(191)	-	2,301
ค่าเพื่อสินค้ำรับคืน	75	(18)	-	57
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	7,062	(6,616)	-	446
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	24,530	(24,530)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,256	(3,328)	1,658	16,586
ขาดทุนสะสมยกไป	152,549	(124,549)	-	28,000
รวม	204,964	(159,232)	1,658	47,390
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	208,000	-	(208,000)	-
รวม	208,000	-	(208,000)	-

	พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
			ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :						
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,295	936	3,231	(739)	-	2,492
ค่าต่อสินค้ารับคืน	236	-	236	(161)	-	75
ค่าต่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	8,843	-	8,843	(1,781)	-	7,062
ค่าต่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	15,712	-	15,712	8,818	-	24,530
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานขาดทุนสะสมยกไป	18,272	-	18,272	(16)	-	18,256
	158,930	-	158,930	(6,381)	-	152,549
รวม	204,288	936	205,224	(260)	-	204,964
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี						
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	248,497	-	248,497	-	(40,497)	208,000
รวม	248,497	-	248,497	-	(40,497)	208,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวนเงิน 253 ล้านบาท และ 354 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 48 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท) ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอนที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
31 ธันวาคม 2564	-	179	-	103
31 ธันวาคม 2565	81	256	-	175
31 ธันวาคม 2566	20	161	-	141
31 ธันวาคม 2567	69	301	-	231
31 ธันวาคม 2568	256	275	188	206
31 ธันวาคม 2569	29	-	-	-
	455	1,172	188	856

17. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2557 - 2563 ซึ่งได้ยื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแล้วและส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ กรมสรรพากร ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีเอกสารประกอบรายการหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน และ จะได้รับคืนภาษีดังกล่าวทั้งจำนวน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับชำระคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ในระหว่างปี 2564 เป็น จำนวนเงินรวม 0.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นของปีภาษี 2561 และ 2562 ในระหว่างปี 2563 จำนวนเงินรวม 45.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นของปีภาษี 2557 2559 และ 2560 (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 38.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นของ ปีภาษี 2559 และ 2560)

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	พันบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	2564	2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	48,541	71,125	3,071	28,185
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	MMR	156,450	894,000	156,450	894,000
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		204,991	965,125	159,521	922,185

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์สามแห่ง โดย ธนาคารตกลงยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำระหนี้ โดยบริษัทชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 137.82 ล้านบาท และธนาคารตกลงยินยอมลดหนี้เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือให้ ทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ชำระหนี้ตามเงื่อนไขแล้ว ทำให้บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 180.80 ล้านบาท

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,202	1,778
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	23,199	31,978	5,897	7,169
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	204	5	27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36,728	42,659	27,543	29,633
เจ้าหนี้อื่น	24,143	30,824	23,781	29,277
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	84,070	105,665	58,428	67,884

20. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหว แสดงได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	3,080	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	125,197	3,126	125,197	-
จ่ายชำระระหว่างปี	(30,472)	(46)	(29,897)	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี	97,805	3,080	95,300	-
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(41,893)	(575)	(41,293)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	55,912	2,505	54,007	-

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์สินสิทธิการใช้	31,924	52	31,299	-
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,506	11	3,385	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	120	120	120	120
	35,550	183	34,804	120

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 34.10 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลำดับ

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมสกุลบาทจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ายาวใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
ในระหว่างปี 2564 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายชำระเงินกู้แล้วทั้งจำนวน

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืนเงินต้น	พันบาท			
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			2564	2563	2564	2563
1	อัตรากึ่งปี (ร้อยละต่อปี)	ทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2565	273,467	273,467	273,467	273,467
	หัก จ่ายคืนเงินกู้		(273,467)	-	(273,467)	-
	รวม		-	273,467	-	273,467
	หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	(132,000)	-	(132,000)
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		-	141,467	-	141,467

ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแล้วทั้งหมดจำนวน

23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน แสดงได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	100,803	99,539	91,281	91,360
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,878	6,561	3,879	5,374
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,245	1,312	1,063	1,156
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	11	-	11	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,303)	-	(2,303)	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(743)	-	49	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	4,841	-	8,243	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(19,293)	(6,609)	(19,293)	(6,609)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสิ้นปี	89,439	100,803	82,930	91,281

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนขายและบริการ	1,891	3,532	1,497	2,951
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,940	4,341	1,153	3,579
รวม	3,831	7,873	2,650	6,530

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
ร้อยละต่อปี

	ร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	0.66 - 2.87	1.30 - 1.40	0.66 - 1.58	1.30 - 2.10
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	0.00 - 6.00	0.00 - 6.00	-	-
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	1.91 - 51.57	1.90 - 51.60	10.51 - 51.57	10.50 - 51.60

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(3)	(4)	(2)	(2)
ลดลงร้อยละ 1	4	4	3	3
อัตราการขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	3	4	2	3
ลดลงร้อยละ 1	(1)	(1)	-	-
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(6)	(8)	(5)	(7)
ลดลงร้อยละ 20	8	10	7	8

24. ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษีเงินได้ แสดงได้ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี	832,000	993,986
ลดลงระหว่างปี - ทุน	(132,507)	(188,323)
ผลกระทบของภาษีเงินได้ระหว่างปี	26,502	37,665
โอนไปขาดทุนสะสมระหว่างปี	(725,995)	(11,328)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	-	832,000

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	27	13	18	10
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	286	351	238	274
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56	69	54	67
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	11	21	11	14
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	11
ขาดทุนจากการซื้อขายของค่าความนิยม	-	32	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	44	-	44
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	31	1	12	12
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	1	1	1
ค่าโฆษณาจ่าย	1	4	1	2
ค่าบริการข้อมูลข่าว	18	15	18	15

27. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้คำนวณขึ้นจากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สำหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายได้ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

27.1 ส่วนประกอบหลักของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้สำหรับปี	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น				
ในระหว่างปี	(160,955)	5,922	(159,232)	(260)
รวม	(160,955)	5,922	(159,232)	(260)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกกันกับ	819	-	1,658	-
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์	208,000	40,497	208,000	40,497
รวม	208,819	40,497	209,658	40,497

27.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำหรับปี	53,534	(380,690)	51,981	(290,949)
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	10,707	(76,138)	10,396	(58,190)
รายการกระทบยอด				
รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน	14,885	53,740	14,935	49,402
รายการปรับปรุงหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน	-	3,923	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,673	9,153	-	147
ผลทางภาษีของค่าต่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนซึ่งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,077	-	4,077	5,940
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	700	3,393	604	2,961
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	(36,161)	-	(36,161)	-
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษีเพิ่ม				
- กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	164,784	-	164,784	-
อื่นๆ	290	7	597	-
รวมรายการกระทบยอด	150,248	70,216	148,836	58,450
รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	160,955	(5,922)	159,232	260

28. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (พันบาท)	(108,204)	(364,941)	(107,252)	(291,209)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขั้นพื้นฐาน (พันหุ้น)	500,000	500,000	500,000	500,000
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.22)	(0.73)	(0.21)	(0.58)

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
- ส่วนงานผลิตรายการโทรทัศน์
- ส่วนงานอื่น ๆ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	ล้านบาท											
	สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา		ผลิตรายการโทรทัศน์		อื่น ๆ		รวมส่วนงาน		ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้												
รายได้จากลูกค้าภายนอก	242	281	55	64	126	110	423	455	-	-	423	455
รายได้ระหว่างส่วนงาน	3	4	-	-	-	-	3	4	(3)	(4)	-	-
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานก่อน												
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่น ๆ	(33)	(112)	13	(9)	30	9	10	(112)	(1)	5	9	(107)

30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 - 8 ของเงินเดือนของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท) ตามลำดับ

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

31.1.1 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน สัญญาบำรุงรักษาระบบ และสัญญาบริการอื่นๆ กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีค่าบริการที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้

	<u>ล้านบาท</u>
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชำระ	
ภายใน 1 ปี	34
2 - 3 ปี	-

31.1.2 บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้ทำสัญญาเพื่อรับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทย่อยและการร่วมค้าตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

31.2 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับสัญญาพัฒนาเว็บไซต์ โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 0.08 ล้านบาท

31.3 การค้าประกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 3.72 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	1,341	1,341

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 “เครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกเหนือจากจำนวนที่ได้บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนไว้แล้ว นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	ล้านบาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	3	3	0.05 - 0.125
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	91	91	-
	-	-	-	94	94	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	-	-	205	-	205	MMR MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	84	84	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	137	-	-	-	137	3.00 - 4.50
หนี้สินตามสัญญาเช่า	41,893	55,912	-	-	97,805	4.03 - 4.30
	42,030	55,912	205	84	98,231	

	ล้านบาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	3	3	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	85	85	-
	-	-	-	88	88	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	-	-	965	-	965	MMR MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	106	106	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	6	-	6	อ้างอิงกับอัตรา MLR
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	305	-	-	-	305	4.50 - 5.25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	575	2,505	-	-	3,080	4.30
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	132	141	-	-	273	5.25 - 5.50
	1,012	2,646	971	106	4,735	

	ล้านบาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	2	2	0.05 - 0.125
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	64	64	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	80	-	-	-	80	5.50 - 6.00
	<u>80</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>66</u>	<u>146</u>	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	-	-	160	-	160	MMR MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	58	58	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	137	-	-	-	137	3.00 - 4.50
หนี้สินตามสัญญาเช่า	41,293	54,007	-	-	95,300	4.03
	<u>41,430</u>	<u>54,007</u>	<u>160</u>	<u>58</u>	<u>95,655</u>	

	ล้านบาท					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	2	2	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	56	56	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	64	-	-	-	64	5.25 - 7.13
	<u>64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>58</u>	<u>122</u>	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	-	-	922	-	922	MMR MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	68	68	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	290	-	-	-	290	4.50 - 5.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	141	132	-	-	273	5.50
	<u>431</u>	<u>132</u>	<u>922</u>	<u>68</u>	<u>1,553</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

	พันบาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,574	3,574	2,110	2,110
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	90,939	90,939	64,285	64,285
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	79,916	79,916
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,932	4,932	2,707	2,707
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,238	1,238	182	182
	<u>100,683</u>	<u>100,683</u>	<u>149,200</u>	<u>149,200</u>

	พันบาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	204,991	204,991	159,521	159,521
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	84,070	84,070	58,428	58,428
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	137,000	137,000	137,000	137,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,474	20,474	17,053	17,053
หนี้สินตามสัญญาเช่า	97,805	97,805	95,300	95,300
	<u>544,340</u>	<u>544,340</u>	<u>467,302</u>	<u>467,302</u>

	พันบาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,025	3,025	2,374	2,374
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	85,139	85,139	55,618	55,618
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	64,300	64,300
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,623	7,623	3,592	3,592
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,640	1,640	264	264
	<u>97,427</u>	<u>97,427</u>	<u>126,148</u>	<u>126,148</u>

	พันบาท			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	965,125	965,125	922,185	922,185
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	105,665	105,665	67,884	67,884
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี				
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5,880	5,880	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	305,000	305,000	290,000	290,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,786	17,786	13,232	13,232
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,080	3,080	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	273,467	273,467	273,467	273,467
	<u>1,676,003</u>	<u>1,676,003</u>	<u>1,566,768</u>	<u>1,566,768</u>

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดังนี้

	อัตราส่วน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	<u>(2.46) : 1</u>	<u>(8.33) : 1</u>	<u>(2.75) : 1</u>	<u>(11.14) : 1</u>

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565